
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จัดโครงการ 
“สุขภาพดีปีท่ี ๗๖” พร้อมจัดกิจกรรมการบรรยาย
ให้ความรู ้ การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ ๗๖ ปี สถาปนามหาวิยาลัย  
เพ่ือเผยแพร่ความรู ้และแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

“...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด 

การคิดกอนพูดและกอนทำจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๐
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มจษ.จบัมือชุมชน ๒ ฝ่ังแสนแสบ

แพทย์แผนจนี จดัสขุภาพดีปีที ่๗๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยคณะ
วิทยาการจัดการ ร่วมกับ มัสยิดกมาลุลอิสลาม 
ชมุชนรมิ ๒ ฝ่ังคลอง และ ๑๐ โรงเรยีน จดัโครงการ
อนรุกัษ์และพฒันา แม่น�า้ ค ูคลองแห่งชาติ ปลูกจติ
ส�านึกคนรุ่นใหม่ พร้อมจัดการประกวดภาพถ่าย 
ภาพวาดนิทรรศการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ  
อีกมากมาย พร้อมกับสานต่อกิจกรรมเพ่ือชุมชน  
๒ ฝั่งคลองแสนแสบที่มีมาอย่างยาวนาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ตันติสันติสม 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนา แม่น�้า คู คลองแห่งชาติ เป็น
โครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชุมชนแสนแสบ  
จัดขึ้นในทุกวันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี โดยมี ๑๐ 
โรงเรียนตัวแทนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้  
ณ มัสยิดกมาลุลอิสลาม

ปีนี้จัดโครงการในหัวข้อเรื่อง “คลองแสนแสบ

รักษาในศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
แพทย์จีนพัฒนพงศ์ จินดามงคล อาจารย์

ประจ�าสาขาวิชาแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการ
แพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ในปัจจุบันการแพทย์
แผนจีนในปะเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
หลาย ๆ  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัการดูแลสขุภาพ 
เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุขชุมชน รวมไปถึง
มหาวทิยาลยัอืน่ ๆ  อกีด้วย ได้ให้ความส�าคญัและ
น�าวชิาการแพทย์แผนจนีมาใช้ในเป็นทางเลอืกใน
การดูแลสุขภาพของผู้ที่มารับบริการ 

“การรกัษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจนีเป็นการ
รักษาท่ีเห็นผลได้ชัดเจน และเป็นการรักษาบาง
วิธีสามารถท�าได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้แพทย์จีน
เพ่ิมขึ้นเป็นจ�านวนมากรวมถึงมีผู้สนใจศึกษาใน
ศาสตร์แพทย์แผนจนีอีกมากมาย การพฒันาองค์
ความรู้ทางศาสตร์แพทย์แผนจีนและการพัฒนา
ทางวิชาชีพ” แพทย์จีนพัฒนพงศ์ กล่าว  

แพทย์จนีพฒันพงศ์ กล่าวต่อว่า เป็นโครงการ
ที่เผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์แผนจีน และ
เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่พฒันาองค์ความรู้ 
ให้แก่วงวิชาการแพทย์แผนจีน รวมถึงได้เปิด
โอกาสศึกษาเรียนรู้ศาสตร์แพทย์แผนจีนกับ
วทิยากรผูเ้ชยีวชาญทีม่าให้ความรู ้และความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น

“สุขภาพดีปีที่ ๗๖ สืบเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา
ที่มีชื่อว่า สุขภาพดีปีที่ ๗๕ โดยมีบริการฝังเข็ม
ฟร ีทีจ่ะให้ประชาชนเข้ารบัการรักษาด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีน ส�าหรับในปีนี้ทางวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลอืกได้จดัท�าโครงการสขุภาพดีปีที่ 
๗๖ ขึ้นมา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๗๖ ปี และ
เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจ เพื่อ
น�าความรูท้ีไ่ด้รับกลบัไปดแูลสขุภาพเบือ้งต้นด้วย
ตนเอง รวมไปถงึการเปิดโลกทศัน์ให้เป็น

สานต่อโครงการอนรุกัษ์แม่น�า้ ค ูคลอง

พร้อมบรกิารวิชาการดแูลประชาชน   

สร้างโอกาส ต่อยอดทางความคิด
ไปกับการ “ถ่ายภาพ” 

กับความร่วมมือในอาเซียนเพื่อความมั่นคงด้าน
สิง่แวดล้อมและป้องกนัการค้ามนุษย์” โครงการน้ี
จัดข้ึนเพ่ือร�าลึกถึงการร่วมกันพัฒนาคลองแสน
แสบต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ จนเป็นคลองต้นแบบที่จุด
ประกายการพัฒนาแม่น�้าล�าคลองทั่วประเทศ 
ปลูกจิตส�านึกให้กับคนรุ่นใหม่ เยาวชนริมคลอง
แสนแสบในการที่จะสานต่อเจตนารมณ์ในการ
รักษาคลองแสนแสบสืบต่อไป

ด้านผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรตัน์ ยศไกร 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ กล่าวเสริมว่า ส�าหรับหัวข้อ 
“คลองแสนแสบกับความร่วมมือในอาเซียนเพื่อ
ความม่ันคงด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันการค้า
มนุษย์” นั้น มาจากการบูรณาการด้านงานวิจัย
หวัข้อ “กระบวนการเปลีย่นผ่านนโยบายชาตแิละ
ภูมิภาคนิยมในอาเซียน : กรณีประถมอาเซียน” 
เข้าไปมีส่วนร่วม โดยน�าหัวข้องานวิจัยมาใช้ใน

การประกวด การน�าเสนองานด้านวชิาการ และ
กจิกรรมต่าง ๆ  โดยพธิเีปิดได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.
สภุาพร ตนัตสินัตสิม คณบดคีณะวิทยาการจดัการ 
เป็นประธานเปิดงานร่วมกบัทางชมุชน

 การจัดโครงการครั้งนี้นอกจากจัดกิจกรรม
อนรุกัษ์ แม่น�า้คคูลองแล้ว ยังจดังานด้านวิชาการขึน้ 
มีการแข่งขันประกวดนิทรรศการระดับโรงเรียน 
แข่งขนัวาดภาพ และถ่ายภาพหัวข้อ “คลองแสน
แสบกับความร่วมมือในอาเซียน เพ่ือสร้างความ
มัน่คงด้านสิง่แวดล้อมและป้องกนัการค้ามนษุย์”

“ทั้งนี้ยังมีการประกวดในด้านวิชาการได้แก่ 
ประกวดถ่ายภาพ วาดภาพ ระดับมัธยมศึกษา 
ประถมศกึษา และปีน้ีได้เพิม่ระดับอนบุาลประกวด
เพือ่ชงิเงนิรางวลัพร้อมใปประกาศนยีบตัรอีกด้วย

ภายในงานก็ยังมีกิจกรรม การแสดง ลงเรือ 
ชมทรรศนียภาพและศึกษาธรรมชาติ ริมคลอง 
แสนแสบ การสาธิตงานฝีมือ โดยศูนย์ฝึกอาชีพ 
ส�านกังานเขตมนีบรุ ีการจัดงานแสดงนทิรรศการ
ให้ความรูเ้กีย่วกบั ประวตัศิาสตร์ วนัอนรุกัษ์แม่น�า้  
คคูลองแห่งชาต ิการสาธติการตรวจสภาพน�า้ และ
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิชาการ
จากมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และเครอืข่าย 
ผูน้�าชมุชนต่าง ๆ ” ผศ.ดร.กนกรตัน์ กล่าว



ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕ ประจำ�วันที่ ๑๙ - ๒๕ กันย�ยน ๒๕๕๙

www.chandra.ac.th

๒
  

 ภาษาเป็นเรื่องส�าคัญกับทุก ๆ คนมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวแล้ว นอกจาก
ภาษาไทยและภาษาองักฤษทีเ่ป็นภาษาพืน้ฐานแล้วนัน้ เราควรเรียนรู้ภาษาทีส่ามเช่นกนั วนันีเ้ราจะมาฟังเสียง พี ่ๆ  น้อง ๆ  ชาวจนัทรเกษมกนัว่า 
ภาษาที่สามที่พวกเขาอยากเรียนรู้กันนั้นเป็นภาษาอะไร เพราะอะไร

...ภาษาที่สาม...

นายศุภกร จินโจ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร ์
 ผมอยากเรียนภาษาฟิลิปปินส์ เพราะผมรู้สึกชอบส�าเนียงของเขาถึงแม้ว่า
ประเทศของเขาจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันก็ตาม ผมคิดว่าส�าเนียงของ
คนฟิลิปปินส์ฟังแล้วแปลกดี มันมีเสน่ห์ในตัวของมัน ผมไม่เคยศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศของเขาและไม่เคยไปเลยสักครั้ง 

นางสาวจิดาภา หงส์ทองค�า
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 ภาษาทีส่ามทีอ่ยากเรยีนคอื ภาษาเวยีดนาม เพราะประเทศเวยีดนามเป็นประเทศทีน่่าอยู ่และยงัอยากไป 
เรยีนรูว้ฒันธรรมประเพณคีวามเป็นอยูข่องคนทีน้ั่นด้วย หากในอนาคตมโีอกาสกอ็ยากจะไปเทีย่วหรืออาจ
จะไปท�างานที่นั่นเลยก็ได้ค่ะ

“ไม้ดัดไทยเป็นเรื่องพิเศษที่ไม่ใช่แค่เอา
ลวดมาขดเป็นรปูช้าง รปูเสอื แต่ไม้ดดัไทย 
เป็นเร่ืองที่มีมูลค่าและการอ่านหนังสือ
ไม้ดัดไทยนั้นยังท�าให้เราได้ไปเที่ยวตาม
สถานที่ต่าง ๆ เพื่อตามหาไม้ดัดไทยอีก
ด้วย” นี่คือค�าพูดของ ดร.ศิรส ทองเชื้อ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเกษตร คณะ
เกษตรและชีวภาพ ที่กล่าวถึงหนังสือเล่ม
โปรดอย่าง “ไม้ดัดไทย”

 “หนังสือไม้ดัดไทยเล่มนี้มีประโยชน์
ต่อการท�าวิจัย ซึ่งหนังสือไม้ดัดไทยนี้เกี่ยว
กับประวัติการดัดไม้ การดัดไม้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ พันธุ์ไม้ที่เหมาะกับการดัด เคล็ดลับ
การดัดไม้ การบ�ารุงรักษาและการน�าไป
ใช้ประโยชน์โดยการตกแต่งสวน ปัจจุบัน
ไม้ดัดหาดูได้ยากมากซึ่งเหลือแค่ไม่ก่ีท่ี 
ในประเทศไทย เช่น วัดพระแก้ว วดัพระเชตพุล 
และสถานทีป่ระสตูขิองรชักาลท่ี ๒ (อทุยาน 
ร.๒)” ดร.ศริส เล่าถงึรายละเอยีดของหนงัสอื
เล่มนี้ได้อยางน่าสนใจ

 “ท่ีจริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบอ่าน
หนังสือเพราะการอ่านหนังสือนั้นน่าเบื่อ
และใช้พลังเยอะ ผมเป็นคนชอบฟังและดู
มากกว่า ซ่ึงจุดเริ่มต้นของการอ่านหนังสือ
อย่างจริงจังคือตอนที่ไปเรียนต่อปริญญา
เอกทีต่่างประเทศ ผมต้องอ่านหนงัสอืเยอะ
ขึ้นเพื่อที่จะเรียนและท�าการบ้านให้รู้เรื่อง 
แล้วด้วยอาชีพหน้าที่การงานท�าให้ผมติด
การอ่านหนังสอืมาจนถงึปัจจบุนั”  ดร.ศริส เล่า
ถึงท่ีมาท่ีท�าให้ตนเองได้มาเรียนรู้หนังสือ
เล่มนี้

“แต่อย ่างไรก็ตามก็ยังไม ่ชอบอ่าน
หนังสือที่เป็นเล่มสักเท่าไหร่แต่จะชอบ
อ่านหนังสือจาก Ebook หรือ Electronic 
Book มากกว่า เพราะสะดวกต่อการพกพา
และง่ายต่อการอ่าน ถ้าหากไม่ชอบเล่นนี ้
ก็สามารถคลิกย้อนกลับไปหาเรื่องใหม่ 

ได้ทนัท”ี ดร.ศิรสเล่าให้ฟัง พร้อมกับบอก
ถึงประโยชน์ที่ได้จากการอ่านให้นักอ่านทั้ง
หลายได้ฟังทิ้งท้ายอีกด้วยว่า

 “สิ่งที่ได้จากการอ่านส�าหรับผมคือ เรา
ได้ประมวลความคิด วิเคราะห์ สรุปเนื้อหา
ที่ได้ว่าหนังสือที่อ่านนั้นส่ือถึงอะไร ซึ่งการ
อ่านนอกจากท�าให้เรามคีวามรูใ้นเร่ืองน้ัน ๆ 
เพ่ิมมากข้ึนแล้ว ยังท�าให้เราสามารถคิด
แยกแยะเองได้ การอ่านยังให้เราได้คิดใน
มุมมองของความเป็นจริงมากขึ้น ไม่อยู่ใน
โลกของโทรทศัน์มากเกนิไป ไม่โลกสวยหรอื
โลกแคบ”

การอ่านให้เราได้คิดในมุมมอง
ของความเป็นจริงมากขึ้น ไม่อยู่
ในโลกของโทรทัศน์มากเกินไป ไม่
โลกสวยหรือโลกแคบ
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การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนให้มีคุณภาพมีการจัดท�ารายวิชาต่าง ๆ  ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย จัดผู้สอนที่มีความรู้ความ
สามารถและความเชีย่วชาญในวชิาทีส่อน ตดิตามและตรวจสอบการจัดท�า มคอ.๓, มคอ.๔ และมคีวามพร้อมของสิง่สนบัสนนุการเรยีน
การสอน ผมคิดว่า อาจารย์ประจ�าหลักสูตรทุกหลักสูตรได้ท�างานอย่างเต็มความสามารถแล้วในสิ่งเหล่านี้ ขอให้ก�าลังใจ ปัญหาส�าคัญ 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร ได้แก่ คุณวุฒิปริญญาเอก ต�าแหน่งทางวิชาการ และผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ขอให้
อาจารย์ทุกท่านมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง

 ระดับคณะและมหาวิทยาลัย มีบทบาทส�าคัญในการผลิตผลงานคุณภาพด้านงานวิจัย ด้านงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และด้านงานท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีผลงานด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับดีมาก สิ่งที่ต้องท�าต่อไป ก็คือ การสร้างจุดเน้นจุดเด่นของงานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้เห็นเป็นประจักษ์แก่คนทั่วไป

 ทั้งหมดนี้ เป็นบทบาทหน้าที่ขั้นพื้นฐานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย ที่ต้องท�าให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ
 การเห็นคุณค่า การมีทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ เราจะท�าสิ่งเหล่านี้เป็นงานประจ�า 

และจะน�าพามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมด้วยผลผลิตคุณภาพ 
 Quality for All…All for Quality 

๓

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

การทีท่่านอธกิารบดใีห้ผมมารบัต�าแหน่งรองอธกิารบดฝ่ีายประกนัคณุภาพการศกึษา
เป็นพระคณุอย่างยิง่ โลกในอนาคตจะแข่งขนักนัทีค่ณุภาพของผลผลิต ส่วนตวัผมเหน็ว่า  
ทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมท�างานอย่างเต็มความสามารถอยู ่แล้ว  
ส่วนผลผลิตจะมีคุณภาพระดับใดนั้น สกอ.ได้ก�าหนดมาตรฐานเอาไว้ จึงต้องศึกษาและ
ท�าความเข้าใจเกณฑ์เหล่านี้

 การประกันคุณภาพการศึกษา คืออะไร ผมคิดว่าเป็นสิ่งแรกที่ต้องมีความคิด 
ความเชื่อที่ตรงกันเสียก่อน การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการให้ความมั่นใจแก่ 
ประชาชนว่า ทุกคนในสถาบันการศึกษาท�างานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผลผลิตมี
คณุภาพ ทัง้ ๔ พนัธกจิ ได้แก่คณุภาพบณัฑิต คณุภาพงานวจิยั คณุภาพงานบรกิารวชิาการ
แก่สังคม และคุณภาพงานท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 ระดบัหลักสูตร อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรมบีทบาทหน้าทีส่�าคญัในการผลติบณัฑติ
คุณภาพตั้งแต่การก�ากับจ�านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานพยายามท�าให้ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต และท�าให้บัณฑิตมี
งานท�า ท�าการคดัเลอืกนักศึกษาท่ีมคุีณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก�าหนด มรีะบบการส่งเสรมิ
และพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีอัตราการคงอยู่และการส�าเร็จการศึกษาสูง พัฒนาอาจารย์
ให้มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก มีต�าแหน่งทางวิชาการ และมีผลงานทางวิชาการ ดูแล

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์  
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : พรทิพย์ ไกรถาวร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, ชุลีกร หงษ์สิบแปด, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

จารุวรรณ

ไปกบัการถ่ายภาพ
สร้างโอกาส ต่อยอดทางความคดิ

มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็น
ครั้งท่ี ๒ แล้ว ซึ่งเราเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพียงแห่งเดียวจาก ๑๖ แห่งที ่
เข้าร่วม ถือเป็นโอกาสที่ดีท่ีนักศึกษา 
ของเราจะได ้ เก็บเก่ียวประสบการณ์ 
ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ 
การรู้จักเพื่อนใหม่ ๆ

การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ภายในห้อง
สีเ่หลีย่มของมหาวิทยาลยัเท่านัน้ แต่การเรยีน
รู้ท่ีดีนั้นสามารถเกิดได้จากการค้นหาตัวตน
ของตนเอง ความรัก ความหลงใหลในส่ิงใด
สิ่งหนึ่งที่ แล้วเราต้องไม่หยุดน่ิงท่ีจะเรียนรู้ 
เมื่อมีโอกาสอยู่ตรงหน้า ก็ควรท่ีจะหยิบและ
คว้ามันไว้อย่างไม่รีรอ 

วนันีม้หาวทิยาลยัของเรา โดยสาขาวชิา
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
ด้านการถ่ายภาพใน ๑๖ สถาบนัการศกึษา ภาย
ใต้โครงการ RPCT YOURS & Big Camara 

ครัง้ที ่๔ ประจ�าปี ๒๕๕๙ โดยสมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ เมือ่วัน
จนัทร์ท่ี ๑๒ กนัยายนทีผ่่านมา

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรตัน์ ยศไกร 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการ ได้เล่าถึงโครงการนี้ให้ฟังว่า “ทาง
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ให้ความส�าคัญ และต้องการที่
จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และพัฒนานักษะด้านการถ่าย
ภาพ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนักศึกษาได้มี
โอกาสในการน�าเสนอผลงานภาพถ่ายสูส่ายตา
สาธารณชนมากขึ้น 

ทั้งนี้ จึงได้จัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การด้านการถ่ายภาพขึ้น ซึ่งมีนักศึกษาจาก
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมาร่วมบูรณาการ
ในการเรียนรู้ร่วมกัน”

“ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหวัข้อ “แรง
บันดาลใจในการถ่ายภาพ” เพ่ือให้นักศึกษา
ทุกคนได้รู้และค้นหาแรงบันดาลใจในการถ่าย
ภาพของตนเอง นอกจากนีใ้นช่วงบ่ายยงัมกีาร
เวร์ิกชอ็ป ฝึกการถ่ายถาพ อปุกรณ์ใหม่ ๆ และ
เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพแนวต่าง ๆ โดย
วทิยากรจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
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“นักศึกษาที่เข้าร่วมการเวิร์คช็อปคร้ังน้ี  
ได้ประโยชน์เป็นอย่างมากในเรือ่งของแนวทาง
การถ่ายภาพเพื่อตอบโจทย์ในการเข้าร่วม
ประกวดภาพถ่ายในกิจกรรม RPCT YOURS 
& Big Camara ครั้งที่ ๔ ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
จังหวัดจันทบุรี” ผศ.ดร.กนกรัตน์ เล่าถึงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้น

“มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็น
ครั้งที่ ๒ แล้ว ซึ่งเราเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพียงแห่งเดียวจาก ๑๖ แห่งที่เข้าร่วม ถือเป็น
โอกาสที่ดีที่นักศึกษาของเราจะได้เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
และการรู้จักเพื่อนใหม่ ๆ หากมีโอกาสผ่าน
การคัดเลือก

ส�าหรับนักศึกษาคนใดที่สนใจส่งผลงาน
ร่วมประกวดภาพถ่าย ชิงเงินรางวัล สามารถ
ส่งผลงานมาภาพถ่าย ๓ - ๕ ภาพ แนวใดก็ได้
ที่ตนเองถนัด  ซึ่งจะคัดเลือก ๒๐ ผลงาน ส่ง
ไปยังสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยอีก
ครั้ง และจะคัดเลือกเพียง ๓ ผลงาน ๓ คน
ที่จะผ่านเข้ารอบไปร่วมทริปการถ่ายภาพท่ี
จังหวัดจันทบุรี ไปท�ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ๆ 
นักศึกษาอีก ๑๕ สถาบันต่อไป 

สนใจส่งผลงานได้ที่อีเมล์ kanokrate@
yahoo.com หรือสอบถามรายละเอียดในการ
เข้าร่วมประกวดที่เฟสบุ๊กชื่อ กนกรัตน์ ยศไกร 
ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายนนี้” 
ผศ.ดร.กนกรัตน์ เล่าถึงสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ 
และการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

นางสาวเวียงแก้ว บัวค�าภา นักศึกษาชั้น
ปีที ่๓ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะ
วทิยาศาสตร์ เป็นตวัแทนนกัศกึษาทีไ่ด้เข้าร่วม
การ Workshop ครัง้นีว่้า “โครงการนีดี้มาก ๆ 
ได้เรียนรู้เทคนิคในการถ่ายภาพท้ังทฤษฎีและ
ปฏบิตั ิรวมไปถงึออกภาคสนาม โดยให้ไปถ่าย
ภาพแนวสตรีทมา และมาน�าเสนอกัน โดยมี
ท่านวทิยากรให้ค�าแนะน�า และคอมเม้นท์แต่ละ
ภาพในแง่มมุต่าง ๆ  ด้วยค่ะ

ในส่วนภาพถ่ายน�้าที่มีมุมสะท้อนของ
ตนเอง กไ็ด้รบัค�าชมและคอมเม้นท์จากวทิยากร 
ว่ามีมุมมองที่ดี และก็ได้แนะน�าด้วยว่าจะใช้
เทคนิคในการถ่ายภาพแบบใดจะช่วยให้ภาพ
และการสือ่ความหมายได้ดข้ึีน รวมถงึภาพของ
เพือ่น ๆ  คนอ่ืนด้วย” 

“หลังจากน้ี ก็จะน�าความรู้ เทคนิคที่ได้
รับไปปรับใช้กับการถ่ายภาพค่ะ เพ่ือน�าไปใช้
ในกิจกรรมประกวดภาพถ่ายของทางโครงการ
ด้วยค่ะ ต้องขอขอบคณุทางผูจ้ดัโครงการและ
มหาวิทยาลัยที่มีโครงการดี ๆ มาให้นักศึกษา

ได้ฝึกฝนทักษะของตนเองเสริมจากการเรียน
ในห้องเรยีนแบบนีค่้ะ” นางสาวเวียงแก้ว เล่า
ถึงส่ิงท่ีตนเองได้รับและขอบคุณผู้จัดโครงการ
และมหาวทิยาลยัทีท่�าให้ตนเองได้เรียนรูท้กัษะ
การถ่ายภาพจากผู้เชี่ยวชาญ

นายประชารัฐ กลิ่นจันทร์ หรือ ต้น 
นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ชั้นปีท่ี ๓ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิทยุกระจาย
เสยีง วิทยโุทรทศัน์และสือ่ใหม่ คณะวทิยาการ
จัดการ หนึ่งในผู้ที่เคยร่วมโครงการ RPCT 
YOURS & Big Camara ครัง้ที ่๓ ประจ�าปี 
๒๕๕๘ ทีผ่่านมา เล่าให้ฟังถงึประสบการณ์เข้า
ร่วมกิจกรรมว่า “เมื่อปีที่แล้วผมมีโอกาสผ่าน
การคดัเลอืกเข้าไปร่วมกจิกรรมกบัทางสมาคม
ถ่ายภาพฯ ทีจ่งัหวดักระบี ่รูส้กึตืน่เต้นมากครบั 
เราเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัเพยีงมหาวทิยาลยั
เดียว ในกลุ่มสถาบันการศึกษาดัง ๆ ชั้นน�า
ของประเทศ ผมได้รับความรู้ ทักษะ เทคนิค 
แนวความคิดในการสื่อความหมายด้วยภาพ
ได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ ยังท�าให้ผมได้ค้นพบตัวเองว่า
ชอบและหลงใหลในการถ่ายภาพแนวไหน วัน
นี้ผมตอบตัวเองได้แล้วว่า การถ่ายภาพแนว
ชีวิตเป็นสิ่งที่ผมชอบและสามารถท�าได้ดี ผม
สามารถสือ่สารผ่านทางภาพถ่ายได้ดกีว่าทีเ่คย
เป็นก็จากโครงการนี้แหละครับ” 

“แม้ผมจะไม่ได้รางวัลในการประกวด

ภาพถ่ายจากโครงการนี้ แต่ผมว่าตัวเอง
ประสบความส�าเร็จมากครับ จากผลงานและ
คะแนนที่ได้อยู่ในล�าดับที่ ๑๕ จากผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ๖๐ กว่าคน แค่นี้ก็
เป็นสิง่ทีน่่าเหลอืเช่ือ และเกนิความคาดหมาย
แล้วครับ 

สิ่งส�าคัญที่ยังมีคุณค่ากับตัวผมนอกจาก
ความส�าเร็จในด้านทักษะ ประสบการณ์ที่ได้
รับแล้ว มิตรภาพครับคือคุณค่าที่หาได้จากที่นี่ 
เพราะเราทุกคนไม่ได้มองว่านี่คือการแข่งขัน 
เรามองว่าเป็นการเรียนรู้ แลกประสบการณ์ 
และในความช่วยเหลอืซึง่กนัและกันตลอดการ
ร่วมโครงการ ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์
ที่ดีและมีคุณค่าต่อตัวผมมากครับ” ต้นเล่าถึง
ความส�าเรจ็ทีต่นเองได้รบัและมคีณุค่ามากกว่า
รางวัลไหน ๆ ได้อย่างน่าประทับใจ พร้อมทิ้ง
ท้ายถึงน้อง ๆ  เพื่อน ๆ  ที่สนใจในการถ่ายภาพ
ด้วยว่า 

“โครงการนีจ้ะเป็นโอกาสทีดี่ให้คนทีส่นใจ
และรกัในการถ่ายภาพได้ค้นหา ทดสอบตัวเอง
เป็นอย่างดี อยากให้น้อง ๆ เพื่อน ๆเข้าร่วม
โครงการกันครับ ไม่จ�าเป็นต้องเก่ง เพราะไม่
ได้มีผลในส่วนนี้ แค่ทุกคนมีความแนวคิดดี ๆ 
สามารถสื่อความหมายของการถ่ายภาพออก
มาได้ชัดเจน ผมเชื่อว่าผ่านเข้ารอบได้ไม่ยาก
ครับ และทุกคนก็จะได้ประสบการณ์ที่ล�้าค่า
แบบที่ผมได้อย่างแน่นอน”
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ต่อจากหน้า ๑

มจษ. จับมือชุมชน

ต่อจากหน้า ๑

แพทย์แผนจีนฯ

การสัมมนา เรื่อง “คุณธรรมน�าความรู้”
โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.กนกรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า ในด้าน
การสนับสนุนต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยั คณะวทิยาการจดัการ และคณะ
ต่าง ๆ ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการนี้
เป็นอย่างเตม็ที ่ทัง้เรือ่งงบประมาณ เงนิรางวลั
ในการประกวด บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ รวมถึง
นักศึกษา ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
และก�ากับดูแล เป็นคณะกรรมการการตัดสิน
ในแต่ละการประกวด เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้แก่นักเรียน และคนในชุมชน 

“ท้ังนี้ ก็เพื่อให้กิจรรมในครั้งน้ี สร ้าง
ประโยชน์ สร้างจิตส�านึกที่ดี มีความรักและ
หวงแหนในการดูแลสิ่งแวดล ้อมท่ีอยู ่ใน
ชีวิตประจ�าวันของตนเอง การมีส่วนร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง 

เปิดเวทีให้เด็ก เยาวชนได้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพ ความสามารถของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีเวทีให้อาจารย์ 
โรงเรียนต่าง ๆ  ได้โชว์ศกัยภาพด้านงานวชิาการ
ผ่านกิจกรรมประกวดนิทรรศการวิชาการของ
ตนเองอกีด้วย 

ท่ีรู้จักมากย่ิงขึ้น และให้เห็นถึงศาสตร์ใน
การรักษาของแพทย์แผนจีน ซึ่งแพทย์แผน
จีนเป็นที่นิยมมากข้ึนก็ตาม แต่ว่ายังมีบุคคล
ท่ียังสงสัยว่าการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผน
จีนท�าอย่างไรได้บ้างในการรักษา” แพทย์จีน
พัฒนพงศ์ กล่าว

แพทย์จีนพัฒนพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า การ
จัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน สังคม บรรยายให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนกับผู้ที่สนใจทั้ง
ภายในและภายนอก เพราะไม่ได้จ�ากัดเฉพาะ
ว่าจะต้องเป็นคนกลุ่มไหน เพียงแต่ว่าเนื้อหา
ในการบรรยายจะค่อนข้างกว้างทั้ง ๓ เร่ือง
สามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ทั้งหมด

“ในส่วนของเนือ้หาในการบรรยายจะเกีย่ว
กับเร่ืองของสุขภาพโดยตรงกับของผู้ที่มาใช้
บรกิารทีส่ถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน และ
มีประโยชน์ต่อสุขภาพท่ีชัดเจน ประกอบด้วย 
“ภาวะการมีบุตรยาก” “ปวดเข่า หายได้ด้วย
แพทย์จีน” และ “โรคแทรกซ้อนที่มากับเบา
หวาน” ซ่ึงทั้ง ๓ หัวข้อ จะพูดถึงการรักษาใน
ศาสตร์ของแพทย์แผนจนี สาเหตจุากการเกดิโรค 
และวธิป้ีองกันไม่ให้เกิดโรค” แพทย์จนีพฒันพงศ์  
กล่าว

แพทย์จนีพฒันพงศ์ กล่าวปิดท้ายว่า ผูเ้ข้า
ร่วมการสมัมนาจะได้รบัความรูใ้นสิง่ทีว่ทิยากร
มาบรรยาย และแนวทางการดแูลสขุภาพ รวม
ถึงความรู้ในด้านอื่น ๆ  รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการแสดงความคิดเห็นถึงโรคต่าง ๆ 
ที่นอกเหนือจาก หัวข้อในการบรรยาย

ด้านอาจารย์นชุนาถ มสีมพชืน์ ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายบรกิารวชิาการ คณะวทิยาการจดัการ กล่าว
ว่า งานในด้านการบริการวิชาการของคณะ
นัน้ ได้ให้ความส�าคญัและเดนิหน้าท�างานตาม 
พันธกิจที่มหาวิทยาลัยได้มอบไว้อย่างเต็มที่  
เพือ่ให้ตอบโจทย์แก่ชมุและให้ได้มากทีส่ดุ

“ไม่เพียงแต่การส�ารวจความต้องการ
ของชุมชน แต่เราได้ส่งบุคลากรไปให้ความรู ้
ในเรื่องที่ชุมชนต้องการ และมีการติดตามผล  
ไม่ใช่แค่การประเมนิ แต่ต้องให้มกีารน�าไปใช้ได้จรงิ 
และการน�าไปใช้นัน้เป็นอย่างไร เกดิความต่อเนือ่ง
หรอืไม่ เพือ่ให้การบริการวิชาการนัน้ เกดิประโยชน์
และตอบโจทย์ให้แก่ชมุชนมากทีส่ดุ” อาจารย์ 
นชุนาถ กล่าว

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓
อาคารส�านักงานอธิการบดี
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายนที่ผ่านมา
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/ส�านัก 

ประจ�าปีงบประมาณ 2560” 

พิธีไหว้ครู ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓
อาคารส�านักงานอธิการบดี
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายนที่ผ่านมา

ณ สนามกีฬาในร่ม
เมื่อวันที่ ๘ กันยายนที่ผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม
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